



ว ๓๓.๖๑ / 1๖.๖๖๕.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง  
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรในการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรร  
ในการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่  
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะและผู้ช่วย-  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยสอบภาคความรู้ความสามารถ  
ทั่วไป, ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่  
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดย  
เรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับดังนี้

**ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ**

**ตำแหน่ง** พนักงานขับรถขยะ -ไม่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร-

**ตำแหน่ง** ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๔	นางสุนิสา ดวงเงิน	
๒	๐๐๓	นางสาวอรนภา พึ่งกุล	

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับ  
ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำหรับผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง  
จะมีหนังสือแจ้งไปยังบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่สอบได้ เมื่อ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิมีมติเห็นชอบเพื่อบรรจุ  
แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยจะเริ่มปฏิบัติงานได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาจ้างและทำสัญญาค้ำประกันกับองค์การบริหาร-  
ส่วนตำบลโพหนองเรียบร้อยแล้ว

หากภายหลังปรากฏว่ามีผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วน-  
ตำบลโพหนองจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นพนักงานจ้าง และให้สิ้นสุดสัญญาจ้างทันที โดยถือว่าผู้สมัคร  
สอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติต่อไป และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง